



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตาม
โครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

ตามที อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการ
พิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ประกาศลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ได้เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้
การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใด
มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้ที่ไม่ม
สิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตลอดจนไม่มีสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายธีระวัฒน์ วรรณนุช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
ตามโครงการ สควค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

กลุ่มวิชาเอก วิทยาศาสตร์

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559

ที่	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	สถานที่สอบ	หมายเหตุ
1	นางสาว	พัสดราภรณ์	เชิดศักดิ์สกุล	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 6	

